

เส้นทางที่ไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบของสกุลเงินดิจิทัล Libra (4)

รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี

อาคาร “เปลี่ยนโลกกลางคืน” ของบริษัทชั้นนำหลายบริษัทผู้ร่วมอุดมการณ์และร่วมแถลงข่าวเปิดตัว ลิบริ่า (Libra) อย่างใหญ่โตพร้อมกันกับเฟซบุ๊ก (Facebook) นี้ ผมเชื่อว่าคงสร้างความหนักใจให้ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ไม่น้อย

แต่ถึงแม้จะเจอเข้ากับแรงต้านและปัญหาสารพัดอย่างนี้ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ก็ดูจะไม่ยอมแพ้และรีบ ยังคงพยายามที่จะผลักดันให้ Libra เกิดขึ้นให้ได้ แม้จะต้องแลกกับการที่ CEO บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเขาต้องวิ่งวุ่นเดินทางด้วยตัวเองเพื่อไปให้การและตอบคำถามเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล Libra ให้กับคณะกรรมการบริการทางการเงิน (The US House Committee on Financial Services) ของรัฐสภาสหรัฐ (US Congress) แต่ถึงแม้ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก จะพยายามเต็มที่แค่ไหน ดูจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่า มันคงไม่ง่ายแน่ ๆ ที่เฟซบุ๊กจะสามารถผลักดันเหรียญ Libra เหรียญแรกออกไปได้ภายในปีหน้าตามแผนที่เคยประกาศไว้

เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่เคยเป็นเรื่อง



การเปลี่ยนแปลงไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลยสักครั้ง (ภาพ www.theblockcrypto.com)

ง่ายเลยสักครั้ง ยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐบาล องค์กร หรือกลุ่มคนที่เคยได้รับประโยชน์เดิมอยู่แล้ว ก็ยิ่งต้องเจอกับแรงต้านมหาศาลแบบสุดลิ่มทิ่มประตูจากกลุ่มผู้(จะ)เสียผลประโยชน์เหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งในกรณีของสกุลเงินดิจิทัล Libra นั้นหากสามารถประสบความสำเร็จเป็นจริงขึ้นมาได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินดั้งเดิมและสกุลเงินตราดั้งเดิมของแต่ละประเทศทั่วโลก

ถึงแม้เส้นทางสู่ความสำเร็จในการก้าวขึ้นเป็นสกุลเงินดิจิทัลตัวกลางของคนทั้งโลกของ Libra นั้น จะเต็มไปด้วยแรงต้านและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แต่ผมเชื่อและคิดว่าแนวคิดของการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้



CEO บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกต้องวิ่งวุ่นเดินทางด้วยตัวเองเพื่อไปให้การและตอบคำถามเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล Libra ให้กับคณะกรรมการบริการทางการเงิน (ภาพ www.cnn.com)

ประโยชน์ก็จะยังคงอยู่และไม่จางหายไปไหน เพราะหากลองมองผ่านแรงต้านจากบรรดาสกุลเงินตรารูปแบบดั้งเดิมออกไป ก็ปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ครับว่าสิ่งที่ผมเห็นคือความจริงที่ว่าแนวคิดของสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความสอดคล้องเอามาก ๆ กับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในหลาย

Section: กีฬา/ไอที-วิทยาการ-จิตเหนืออารมณ์

วันที่: พุธ 4 ธันวาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25619

Col.Inch: 60.81 Ad Value: 127,701

หน้า: 20(บน)

PRValue (x3): 383,103

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี: เส้นทางที่ไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบของสกุลเงินดิจิทัล...



แบ็งจะถอดเข้ากับแรงต้านและบิกทาสารพีคอย่าง
ดี บาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก ก็คงยังไม่ยอมแพ้ใคร
ยังคงพยายามที่จะผลักดันให้ Libra เกิดขึ้นให้ได้
(ภาพ www.businessinsider.com)

ต่อหลายประเทศ ที่มี
แนวโน้มจะใช้จ่ายผ่าน
“เงินสด” ลดน้อยลง
ไปเรื่อย ๆ หรืออย่าง
ที่หลายคนชอบเรียก
กันติดปากว่า สังคม
ไร้เงินสด (Cashless
Society) นั้นละครับ
โดยพฤติกรรม
ของคนรุ่นใหม่ที่ว่านี้
ถูกศึกษาวิจัยโดยมหา

วิทยาลัยเคโอ (Keio University) ประเทศ
ญี่ปุ่น ที่ร่วมกับบริษัทอินเทล (Intel)
ทำการสำรวจสิ่งของในกระเป๋าตังค์ของ
ผู้คนใน 3 เมืองหลักของโลก ได้แก่ กรุง
ลอนดอน กรุงโตเกียว และ เมืองลอสแอน
เจลิส อ้างอิงข้อมูลจาก <https://longreads.com/2017/08/13/a-sociology-of-the-smartphone/> พบว่าภายหลังการเกิด
ขึ้นของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน มีหลาย
สิ่งหลายอย่างที่หายไปจากกระเป๋าตังค์
ของผู้คน ตัวอย่างเช่น สมุดสำหรับจดที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ นามบัตร แผนที่ ปฏิทิน
และหนึ่งในสิ่งที่หายไปนั่นก็คือ “เงินสด” ครับ
ทุกสิ่งในโลกล้วนเปรียบเสมือนดาบ
สองคม สกุลเงินดิจิทัลหรือแนวคิดของสังคมไร้
เงินสดก็เช่นกันที่จะเข้ามาทั้งประโยชน์และโทษ
ภัยรูปแบบใหม่ ๆ ตอนที่พวกเขาก็คงได้แต่คอย

จับตาดูกันครับ ว่าสกุลเงินดิจิทัลน้องใหม่มาแรง
แห่งปี 2019 อย่าง Libra จะไปต่อไหวไหม เจ้า
ภาพใหญ่อย่างเฟซบุ๊กจะขึ้นหัดผลักดับ Libra
ต่อไปอีกนานแค่ไหน หรือจะมีใครยื่นมือมารับ
ไม่ต่อจากเฟซบุ๊กหรือไม่ และจากบทเรียนความ
ลำบากที่เห็นจาก Libra ในวันนี้ ในอนาคตจะ
ยังมีใครหรือบริษัทไหนหาญกล้าสร้างเงินสกุล
ดิจิทัลตัวใหม่ตัวอื่นที่สามารถตอบรับกระแส

สังคมโลกได้มากกว่า Libra หรือไม่

แล้วคุณผู้อ่านประจำคอลัมน์วันพุธ
ของผมล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไร.

รศ.ดร.เชตีสันต์ เกิดจิบูลย์ย่อ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
chutisant.ker@nida.ac.th